



ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง

เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย ศ.ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต โดยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลงและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี จะมีผลในการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้

เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แผนการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข/แมว

วัน-เดือน-ปี	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
๑ เม.ย.๖๔	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.	-กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง -ชุมชนในเขตเทศบาล ๓๒ ชุมชน	-งานสัตวแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -อาสาปศุสัตว์ ในแต่ละชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒ เม.ย.๖๔	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.	-วัดในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง -โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง	-งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า